

## สะท้อนภาพถ่ายผลกระทบสุรา

### 'เยาวชน สตรี ครอบครัว' เขียวกรรมที่ไม่ได้ก่อ

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และกรมสุขภาพจิต จัดงานเปิดตัวภาพถ่ายที่ชนะเลิศการประกวดโครงการ "สุราไม่ใช่สินค้าธรรมดา ภาพผลกระทบเชิงประจักษ์" ขึ้น โดยแบ่งประเภทการประกวดออกเป็น 3 ประเภทหลัก ประกอบด้วยผลกระทบด้านอุบัติเหตุ ผลกระทบด้านสุขภาพ และผลกระทบด้านเด็ก เยาวชน สตรี และครอบครัว

จากผลกระทบทั้ง 3 ด้าน หากจะมองถึงปัญหาที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมในระยะยาวแล้ว คงหนีไม่พ้นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ เยาวชน สตรี ครอบครัว ทั้งที่บุคคลในกลุ่มนี้อาจไม่ได้เป็นต้นเหตุของปัญหาด้วยซ้ำไป แต่กลับตกเป็นเหยื่อของปัญหาสุราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ในวันนี้จึงอยากนำเสนอปัญหา และผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยผ่านมุมมองจากภาพถ่าย ในโครงการประกวด "สุราไม่ใช่สินค้าธรรมดา ภาพผลกระทบเชิงประจักษ์" เพื่อเป็นสื่อกลางในการร่วมรณรงค์และสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบจากสุราต่อเยาวชน สตรี และครอบครัว

**ภาพแรก** คือ ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทผลกระทบด้านเด็ก เยาวชน สตรี และครอบครัวกับผลงานภาพชื่อ "ก๊ับแกลั่ม" ที่หลายคนดูแล้วเกิดความสะเทือนใจไม่น้อย "นายเสกสรร หวังใจสุข" เจ้าของผลงานกล่าวว่า "เหตุการณ์ในภาพถ่ายจำลองมาจากเหตุการณ์จริงที่ผมได้ไปพบเจอกับตัวเอง และรู้สึกสะเทือนใจมาก เนื่องจากได้มีโอกาสไปสัมผัสกับชีวิตของเด็กคนหนึ่งซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากพ่อของเธอที่ติดสุรา ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ชีวิตครอบครัวของเด็กคนนั้นต้องแตกร้างเพราะพ่อแม่ต้องแยกทางกัน และตัวเธอก็ต้องมาอาศัยอยู่กับป้า

ผลงานภาพชื่อ "ก๊ับแกลั่ม" กับสิ่งที่ผมต้องการสื่อถึงคนดูคือ อยากให้ทุกคนตระหนักว่า ทุกขณะที่เรากำลังดื่มสุราเข้าไปในั้น ในความเป็นจริงแล้วสุรากำลังกลืนกินเราอย่างไม่รู้ตัว และผลกระทบที่ตาม

มาจากการดื่มสุราก็คือ "ก๊ับแกลั่มชนิด" ที่ร้ายแรงอย่างที่เราคาดไม่ถึงนั่นเอง "ปณชัย เชิดชูชีพ" กับผลงานภาพชื่อ "น้องใหม่" ที่คว้ารางวัลรองอันดับ 2 ประเภทผลกระทบด้านเยาวชน สตรี และครอบครัว กล่าวว่า "ผมเคยศึกษาในระดับอาชีวศึกษามาก่อน และได้เข้าร่วมในกิจกรรมรณรงค์เหมือนน้องใหม่ทุกๆ คน ในกิจกรรมพวกเราต้องทำทุกอย่างที่รุ่นพี่สั่ง ซึ่งในระหว่างกิจกรรมก็จะมีสุราเป็นส่วนประกอบด้วย ซึ่งเมื่อดื่มเข้าไปก็ทำให้เกิดความตึกคะนองและขาดสติ ทำอะไรโดยไม่ได้คิด ซึ่งบางครั้งก็เกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นอย่างที่เราคาดไม่ถึง หลังจากนั้นผมก็มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการรณรงค์กับเพื่อนๆ ที่เรียนในระดับอาชีวศึกษารุ่นเดียวกัน ซึ่งก็

มีสภาพไม่แตกต่างกัน บางแห่งเพราะความตึกคะนองและสนุกสนานจนทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดและอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตตามที่ปรากฏเป็นข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์บ้าง และอีกหลายเหตุการณ์แล้วร้ายที่เกิดขึ้นแต่ไม่ได้เป็นข่าวก็มี

"...จากเหตุการณ์เหล่านั้นจึงทำให้ผมเกิดแรงบันดาลใจที่จะนำภาพ "น้องใหม่" ส่งเข้าประกวด เพื่อต้องการเตือนสติรุ่นน้อง และรุ่นพี่ในสถาบันการศึกษาทั้งหลาย ได้ตระหนักถึงผลที่ได้รับ อย่าให้สุรา เป็นสาเหตุที่มาพรากเอาความเป็นน้องใหม่ และชีวิตที่มีอนาคตอีกยาวไกลไปจากทุกคนเลยนะครับ" นายปณชัย กล่าวทิ้งท้าย

จากเหตุการณ์สื่อความหมายและพิชภัยผ่านภาพถ่ายเหล่านี้ คงจะเพียงพอที่จะทำให้ทุกคนได้ประจักษ์ถึงผลกระทบที่ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างมากมายในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อเยาวชน สตรี และครอบครัว ซึ่งถือเป็นสถาบันพื้นฐานของสังคมและประเทศชาติ ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราควรจะถูกขึ้นมาเป็นแนวร่วมในการรณรงค์และแสดงผลอย่างจริงจังเพื่อช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงประจักษ์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

